

JSP - ตลาดววย เมื่อไหญ่จบบ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในวสิจั่วห้ว...

จริงๆ ก็ไม่มีอะไรรู้แน่ๆ กักร้อยเปอร์เซ็นต์หรือกรรมัง เพียงแค่ อยู่ในกาการคาดการณ์กันทั้งนั้นแหละนะ ซึ่งมันก็จะมาจากสถิติในอดีต หรือ ความน่าจะเป็นของบางเรื่องก็ได้ อย่างเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคเนี่ย บอกได้เลยว่า อยู่ในเงื่อนโซ และเป็นไปตามสถิติ ที่มักจะเกิดซ้ำบ่อยๆ ถึงได้มีกฎไว้อธิบายอย่างไรระว่า... ประวัติศาสตร์มันก็จะเกิดซ้ำ... แต่เชื่อหรือไม่ว่า เรื่องของบรรยากาศตลาด อาจจะเป็นเรื่องที่เราเคยเจอบ่อยๆ เหมือนกัน ที่จะพอบอกแนวโน้มล่วงหน้าในช่วงเวลาไม่ยาวนานนักก็ได้นะ หวังว่าเคยจำกันได้ ที่เหนือเมฆเคยบอกให้เฝ้าจับตาดูตลาดกันดีๆ หลังจากที่ทุกท่านได้เห็นหุ้นบางกลุ่ม ริงขึ้นกันแบบไม่เกรงใจภาพตลาด... ก็จะมีกลุ่มไหนล่ะ ถ้าไม่ใช้กลุ่มหุ้นบริษัทหลักทรัพย์ หรือ กลุ่มโบรกเกอร์ ท่านที่เป็นเซียนเก่าๆ เขามักจะเข้าใจกันดีเลยว่า ถ้ากลุ่มนี้มาที่ไร ตลาดก็ถล่มววยทุกครั้ง หรือ เป็นรอบที่ จะต้องปรับตัวลง ซึ่งในช่วงก่อนหน้านี้ เหนือเมฆก็ได้ให้ทุกท่าน คอยๆ จับตาดูตลาดกันดีๆ นอกจากจะเห็น สัญญาณทางเทคนิคที่ยังไม่ชัดเจนเท่าไรแล้ว เพราะช่วงนั้นแกว่งๆ ยังไม่เลือกทาง แต่พอหุ้นโบรกเกอร์ ริงขึ้นกันดีดี้า เหมือนปลากะตังได้น้ำ นั่นแหละ แนวโน้มแย่งๆ ที่เราๆ ท่านๆ เคยเจอในอดีต ก็กลับมาจริงง แล้วที่นี้ เราก็กเห็นแล้วว่า แนวโน้มทางเทคนิค ยังเป็นขาลง และสัญญาณหลักๆ และ สัญญาณรองๆ ก็ยังคง ดูไม่มีแวจะฟื้นตัว... จะมีสัญญาณจากบรรยากาศอะไรใหม่ หรือ อะไรจะวิ่งนำเป็นสัญญาณในทางดีได้บ้าง เป็นเรื่องที่เราต้องตามกันดู... หรืออาจจะเป็นไปได้อ่า จะต้องลงแรงๆ สักสามสี่วันติดๆ ก่อน แล้วค่อยมีลัน

ดูตามเกม...

ว่ากันตามเนื้อหาของตลาดแล้วนั้น ช่วงนี้ก็ยังคงหาหุ้นจะเล่นถึงกำไรยากอยู่ แม้ว่าเจอสัญญาณดีๆ ก็อาจจะเล่นอยากเหมือนกันอยู่ดี... การเล่นตามเกมเทคนิค ต้องให้ความสำคัญยิ่งขึ้น

แนวรับ : ... 4.14-4.04 และต้องไม่ต่ำกว่า 4.00 ด้วย

เป้าหมาย : ... 4.50-4.60 และก็อาจจะมิลันได้ถึง 4.80

Price Chart...(JSP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น JSP... ถ้าจะดักทางกันในรูปแบบของการแกว่งตัว วันนี้ อาจจะแกว่งแคบๆ ก็ได้ หรือ อาจจะมีการย่อลงก่อน แล้วดันขึ้นที่หลังก็ได้... ก็ด้วยปริมาณของ Volume ที่มีนัยสำคัญกับการสร้างจุดสูงสุดใหม่ได้ การจะอ่อนตัวลงเลยนั้น ก็น่าจะยากอยู่ ถ้าวันนี้แกว่งตัวแบบแคบๆ ไม่หือหวา พรุ่งนี้ก็จะอาจจะกลับมาขึ้นแรงต่อตามนิสัยที่เคยทำมาก่อนหน้านี้... แต่ถ้าว่านในเรื่องของเครื่องมืออ่านแนวโน้ม จะเห็นว่ายังคงอยู่ในระดับต้นๆ ของแนวโน้มเท่านั้น การขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยังคงจะคาดหวังได้ トラบเท่าที่ไม่มีกการพลิกลงมาต่ำกว่าระดับ 4.00 เสียก่อน... แต่อาจจะยากนิดหน่อยถ้าราคาที่จะเปิดนั้น แรงๆ ก่อน ก็อาจจะต้องดูจังหวะย่อๆ ด้